

สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2010

ถึง ชาวบาไฮทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่ง

(1) ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมสำหรับผู้เป็นสาวกของพระบาฮาอูลลาห์ เรายินดีที่จะประกาศว่า ในขณะที่เทศกาลเรชวานอันเบิกบานใจที่สุดกำลังเริ่มต้นขึ้นนี้ ในทุกทวีปของโลกกำลังมีการดำเนินการตามองค์ประกอบของโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตอยู่ ซึ่งทำให้โครงการดังกล่าวเพิ่มจำนวนขึ้นจนมีมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,500 แห่งทั่วโลก อันเป็นการบรรลุเป้าหมายของแผนงานห้าปี ณ เวลาหนึ่งปีล่วงหน้าก่อนที่แผนงานจะสิ้นสุดลง เราก็มศึระลงด้วยความกตัญญูต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์นี้ สำหรับชัยชนะอันเป็นสัญญาณนี้ ทุกคนที่ได้ตรากตรำมาในสนามย่อมจะสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระผู้เป็นเจ้าของประทานให้แก่ชุมชนของพระองค์ โดยทรงอนุญาตให้ชุมชนมีเวลาหนึ่งปีเต็มที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้แก่แบบแผนของการขยายตัวและการทำให้ชุมชนแข็งแกร่งที่ได้รับการสถาปนาขึ้นแล้วในทุกแห่งหน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจที่ชุมชนจะถูกเรียกขานให้ลงมือกระทำในโครงการถัดไปซึ่งเป็นวิสาหกิจที่ครอบคลุมทั้งโลก นั่นคือ แผนงานที่มีระยะเวลาห้าปี อันเป็นแผนลำดับที่ห้าในชุดของแผนงานที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการสร้างความก้าวหน้าให้กับกระบวนการของการเข้าสู่ศาสนาของมวลชน

(2) เรารู้สึกได้รับการดลใจในขณะที่เราหยุดชั่วคราว ณ โอกาสอันน่าเฉลิมฉลองนี้ เพื่อที่จะทำให้เป็นที่ชัดเจนว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและกตัญญูอย่างลึกซึ้งในหัวใจของเรานั้นไม่ใช่ที่ความสำเร็จทางด้านตัวเลขที่ท่านได้บรรลุมา แม้ว่าความสำเร็จดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นก็ตาม แต่เป็นที่การผสมผสานกันของพัฒนาการต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในระดับที่ลึกซึ้งของวัฒนธรรมที่ความสำเร็จนี้เป็นพยานให้ สิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาพัฒนาการเหล่านี้ที่เราสังเกตเห็นคือการเพิ่มขึ้นของความสามารถของเพื่อนศาสนิกชนในการสนทนากับผู้อื่นในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณและการพูดคุยได้อย่างไม่กังวลใจเกี่ยวกับพระบาฮาอูลลาห์และการเปิดเผยธรรมของพระองค์ พวกเขามีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการสอนศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการดำเนินชีวิตด้วยการให้อย่างโอบอ้อมอารี

(3) ในสารฉบับต่างๆ ของเราเมื่อไม่นานมานี้ เราได้แสดงออกถึงความปิติยินดีที่เราได้เป็นพยานในการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอของวงทำนองของการสอนศาสนาทั่วโลก การปฏิบัติตามหน้าที่พื้นฐานทางจิตวิญญาณนี้ของศาสนิกชนแต่ละคนได้เคยเป็นและจะยังคงเป็นลักษณะสำคัญที่จำเป็นอย่างขาดไม่ได้ของวิถีชีวิตบาไฮอยู่ต่อไป สิ่งที่มีการก่อตั้งโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตขึ้นมา 1,500 แห่งได้ทำให้เป็นที่ประจักษ์ชัดก็คือ ลักษณะความกล้าหาญและความมีจุดมุ่งหมายของบรรดาศาสนิกชนในการก้าว

ออกไปนอกแวดวงใกล้ชิดตัวของสมาชิกครอบครัวและมิตรสหายของพวกเขา ด้วยความพร้อมที่จะได้รับการนำทางโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงความปรานีไปสู่จิตวิญญาณที่พร้อมจะตอบรับในที่แห่งใดก็ตามที่พวกเขาอาศัยอยู่ แม้กระทั่งตัวเลขที่เป็นการคาดคะเนในระดับต่ำที่สุดยังบ่งชี้ว่า ในตอนนี้มีผู้เข้าร่วมในการรณรงค์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราวอยู่หลายหมื่นคน ซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อสร้างสายใยแห่งมิตรภาพบนพื้นฐานของการแบ่งปันความเข้าใจกับบรรดาผู้ที่ก่อนหน้านี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนแปลกหน้า

(4) ในความพยายามทั้งหลายของพวกเขาที่จะนำเสนอสาระสำคัญต่างๆ ของศาสนาอย่างเรียบง่ายและไม่อ้อมค้อมนั้น เพื่อนศาสนิกชนเองได้รับประโยชน์อย่างมากจากตัวอย่างที่แสดงไว้ในเล่ม 6 ของหลักสูตรการอบรมของสถาบันรูฮีย์ ในที่ที่มีการเห็นคุณค่าของวิธีการคิดหาเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนอในหลักสูตรดังกล่าวและความเร่งร้อนที่จะเปลี่ยนการนำเสนอให้เป็นสูตรสำเร็จถูกกำราบลงไป การนำเสนอเช่นนี้ทำให้เกิดการสนทนาระหว่างจิตวิญญาณสองดวงขึ้น อันเป็นการสนทนาที่โดดเด่นด้วยความลึกซึ้งของความเข้าใจที่เกิดขึ้นและด้วยลักษณะของความสัมพันธ์ที่ก่อกำเนิดขึ้นมา หากการสนทนาเช่นนี้ดำเนินต่อไปจนก้าวเกินขั้นการพบปะกันในตอนเริ่มแรกและมิตรภาพที่แท้จริงได้ก่อตัวขึ้นแล้ว ความพยายามในการสอนศาสนาแบบโดยตรงในลักษณะนี้จะสามารถกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการอันคงทนของการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณ ไม่ว่าจะการพบปะครั้งแรกกับเพื่อนใหม่ดังกล่าวจะทำให้เกิดโอกาสในการเชิญพวกเขาเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนบาไฮหรือเข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือไม่ นั้นไม่ใช่ความกังวลอย่างล้นเหลือ สิ่งที่สำคัญมากกว่าคือการที่จิตวิญญาณทุกดวงรู้สึกว่าจะได้รับการต้อนรับให้เข้ามาร่วมกับชุมชนในการมีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อทำให้สังคมดีขึ้น อันเป็นการเริ่มต้นเดินในวิถีแห่งการรับใช้ต่อมนุษยชาติ ซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการอาจจะเกิดขึ้นในก้าวแรกหรือในก้าวต่อไปในวิถีนี้

(5) ความสำคัญของพัฒนาการด้านนี้ไม่ควรถูกตีค่าต่ำจนเกินไป ในทุกๆ กลุ่มชุมชน เมื่อแบบแผนอันเหนียวแน่นของการกระทำเข้าที่เข้าทางแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีการให้ความเอาใจใส่ต่อการขยายวงของการกระทำนั้นให้กว้างออกไปโดยใช้เครือข่ายของผู้ร่วมงานและผู้มีความคุ้นเคยกัน ในขณะเดียวกันได้มีการมุ่งเน้นกำลังความสามารถไปที่กลุ่มประชากรที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งแต่ละกลุ่มนี้จะเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมอย่างเข้มข้น ในกลุ่มชุมชนที่อยู่ในเขตเมือง ศูนย์รวมกิจกรรมดังกล่าวอาจถูกกำหนดขอบเขตได้ดีที่สุดโดยใช้ขอบเขตของละแวกบ้าน ส่วนในกลุ่มชุมชนที่อยู่ในชนบทหรือมีลักษณะคล้ายชนบทนั้น หมู่บ้านเล็กๆ น่าจะเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บรรดาผู้ที่รับใช้ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ทั้งที่เป็นผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นนั้นและผู้ที่เป็นครูผู้มาเยี่ยมเยียนย่อมจะมองเห็นงานของตนเองได้อย่างถูกต้องในแง่ของการสร้างชุมชน การเรียกขานความพยายามในการสอนศาสนาของพวกเขาว่า “จากบ้านหนึ่งไปสู่อีกบ้านหนึ่ง” แม้ว่าการพบปะกันครั้งแรกอาจจะเป็นการไปเยี่ยมเจ้าของบ้านแบบไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ตามนั้น อาจจะไม่เป็นการยุติธรรมกับกระบวนการที่แสวงหาหนทางที่จะเพิ่มศักยภาพของกลุ่มประชากรนั้นเพื่อให้สามารถรับผิดชอบและควบคุมการพัฒนาทางจิตวิญญาณ สังคมและสติปัญญา

ของตนเองได้ กิจกรรมต่างๆ ที่ขับเคลื่อนกระบวนการนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพื่อนใหม่ได้รับเชิญให้เข้ามีส่วนร่วม ได้แก่ การชุมนุมที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับลักษณะการปฏิบัติบูชาของชุมชน ชั้นเรียนที่บำรุงเลี้ยงจิตใจอันอ่อนเยาว์และสติปัญญาของเด็กๆ กลุ่มที่ให้ช่องทางแก่พลังกำลังอันมหามหาศาลของยุวชน กลุ่มการศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่ช่วยให้ผู้คนจากภูมิหลังอันหลากหลายสามารถก้าวหน้าไปในตำแหน่งที่เท่าเทียมกันและทำการสำรวจเกี่ยวกับการนำเอาคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตร่วมบุคคลและส่วนรวม กิจกรรมเหล่านี้อาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาระดับด้วยการช่วยเหลือจากภายนอกกลุ่มประชากรในท้องถิ่นนั้นสักระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งที่คาดหวังว่าการเพิ่มทวีจำนวนของกิจกรรมหลักเหล่านี้จะได้รับการค้ำจุนในไม่ช้าโดยทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นคนในท้องถิ่นของละแวกบ้านหรือหมู่บ้านนั้น ซึ่งก็คือบุรุษและสตรีที่กระตือรือร้นที่จะปรับปรุงสภาพทางวัตถุและจิตวิญญาณของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของพวกเขา จากนั้น จังหวะของวิถีชีวิตของชุมชนควรจะค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาอย่างเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กันกับความสามารถของกลุ่มคนที่เป็นแกนกลางที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผูกมัดตนเองกับวิสัยทัศน์เกี่ยวกับระบบโลกใหม่ของพระบาฮาอูลลาห์

(6) ภายในบริบทนี้ ระดับการตอบรับจะแสดงตัวตนออกมาในรูปของความเต็มใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการของการสร้างชุมชนที่ขับเคลื่อนไปโดยกิจกรรมหลักทั้งหลาย ในกลุ่มชุมชนแห่งแล้วแห่งเล่าที่กำลังมีการดำเนินการอยู่ของโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโต งานหนักที่อยู่เบื้องหน้าเพื่อนทั้งหลายในปีที่จะมาถึงนี้คือการสอนศาสนาภายในกลุ่มประชากรที่เปิดใจกว้างมากกว่าหนึ่งกลุ่ม โดยใช้วิธีการสอนแบบโดยตรงในการอธิบายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเกี่ยวกับหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของศาสนา และค้นหาในละแวกบ้านของตนเองให้พบบรรดาจิตวิญญาณที่ปรารถนาจะขจัดความเชื่อซึ่งมีที่สังคมและหน้าที่การงานบังคับให้พวกเขาต้องทนรับ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงของส่วนรวม หากเพื่อนทั้งหลายยืนหยัดในความพยายามของพวกเขาในการเรียนรู้หนทางและวิธีการต่างๆ ในการสร้างชุมชนในสภาพแวดล้อมขนาดเล็กตามลักษณะที่กล่าวมานี้แล้ว เราแน่ใจว่าเป้าหมายที่ยึดมั่นมายาวนานของการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในกิจการต่างๆ ของศาสนาย่อมจะก้าวหน้าไปอีกหลายระดับขั้นในแง่ของขนาดได้เพียงแค่นี้

(7) ในการจัดการกับความท้าทายนี้ บรรดาศาสนิกชนและสถาบันที่รับใช้ศาสนิกชนเหล่านั้นจำเป็นต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการของการฝึกอบรมในกลุ่มชุมชนนั้น โดยการเพิ่มจำนวนผู้ที่สามารถทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้สำหรับกลุ่มการศึกษาให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายในขอบเขตของพื้นที่นั้น เพราะเป็นสิ่งที่ควรตระหนักว่าโอกาสที่เปิดออกกว้างอยู่ในขณะนี้แก่เพื่อนศาสนิกชนในการบำรุงเลี้ยงวิถีชีวิตชุมชนที่มีชีวิตชีวาภายในละแวกบ้านและหมู่บ้านต่างๆ โดยมีลักษณะของความมีจุดมุ่งหมายอย่างกระตือรือร้นนั้น เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพียงเพราะพัฒนาการที่สำคัญมากทั้งหลายที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาในด้านของวัฒนธรรมบาไฮที่เกี่ยวข้องกับการมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นในศาสนา

(8) เมื่อเดือนธันวาคม ปี 1995 (พ.ศ.2538) เราได้รับร้องขอให้มีการจัดตั้งสถาบันการฝึกอบรมขึ้นมาทั่วโลกในรูปแบบแผนที่แพร่หลายอยู่ในชุมชนบาไฮในตอนนั้น เพื่อที่จะช่วยให้ศาสนิกชนได้มีความรู้ที่ลึกซึ้งมากขึ้นในศาสนา ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรและชั้นเรียนต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว ในระยะเวลาที่หลากหลาย และมีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย แบบแผนดังกล่าวสร้างความพึงพอใจเป็นอย่างดีให้แก่ชุมชนบาไฮทั่วโลกที่กำลังปรากฏโฉมออกมา ซึ่งตอนนั้นยังนับว่ามีจำนวนค่อนข้างน้อยและมีความสนใจหลักอยู่ที่การแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เราได้ทำให้เป็นที่ชัดเจนในตอนนั้นว่า วิธีดำเนินการอื่นในการศึกษาธรรมลิติตจะต้องเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา อันจะเป็นวิธีดำเนินการที่กระตุ้นผู้คนจำนวนมากให้เข้าสู่สนามของการลงมือกระทำถ้าหากมีเงื่อนไขว่ากระบวนการเข้าสู่ศาสนาของมวลชนจำเป็นจะต้องมีความเร่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเป็นที่รู้สึกได้ ในเรื่องนี้ เราได้ขอให้สถาบันการฝึกอบรมต่างๆ ให้การช่วยเหลือแก่หมู่ศาสนิกชนที่มีการขยายตัวอยู่อย่างต่อเนื่อง ในการรับใช้ศาสนา ด้วยการจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมที่จะให้ทั้งความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติภารกิจมากมายที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวและการทำให้ชุมชนแข็งแกร่งอย่างมีความเร่ง

(9) การอ่านธรรมลิติตของศาสนาและการพยายามที่จะบรรลุถึงความเข้าใจที่มากเพียงพอเกี่ยวกับความสำคัญของการเปิดเผยธรรมอันใหญ่โตมหึมาของพระบาฮาอูลลาห์นั้นเป็นหน้าที่ที่กำหนดไว้แก่สาวกทุกคนของพระองค์ ทุกคนได้รับบัญชาให้ค้นลึกลงไปในมหาสมุทรแห่งการเปิดเผยธรรมของพระองค์ และรับการปันส่วนไข่มุกแห่งอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในมหาสมุทรนั้นตามระดับความสามารถและความสมัครใจของตน เมื่อพิจารณาในแง่นี้ ชั้นเรียนเพื่อเพิ่มความลึกซึ้งที่จัดขึ้นในห้องเรียน โรงเรียนฤดูหนาวหรือโรงเรียนฤดูร้อน และการชุมนุมที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษที่ศาสนิกชนผู้มีความรู้ดีเกี่ยวกับธรรมลิติตได้มีโอกาสมาแบ่งปันความเข้าใจที่ลึกซึ้งกับเพื่อนศาสนิกชนคนอื่น ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ล้วนแล้วแต่ปรากฏขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในฐานะลักษณะเด่นของวิถีชีวิตบาไฮ รูปแบบของการศึกษาเหล่านี้จะยังคงมีอยู่ต่อไปในวิถีชีวิตส่วนรวมของชุมชนในลักษณะเช่นเดียวกับการที่นิสัยของการอ่านธรรมลิติตเป็นประจำทุกวันจะยังคงเป็นส่วนสำคัญของเอกลักษณ์บาไฮ แต่การเข้าใจถึงความหมายโดยนัยต่างๆ ของการเปิดเผยธรรมทั้งในแง่ที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของบุคคลและความเจริญก้าวหน้าของสังคมนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อการศึกษาและการรับใช้ถูกนำมาวมกันและมีการดำเนินการไปพร้อมๆ กัน ในสนามของการรับใช้นั้นเองที่ความรู้ได้รับการทดสอบ คำถามต่างๆ เกิดขึ้นมาจากการฝึกปฏิบัติ และมีการบรรลุถึงความเข้าใจในระดับใหม่ๆ ขึ้น ในระบบของการศึกษาทางไกลที่มีการจัดตั้งขึ้นในประเทศแล้วประเทศเล่า ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือ กลุ่มการศึกษา ผู้อำนวยการความสะอาดในการเรียนรู้ และหลักสูตรของสถาบันรูฮี ชุมชนบาไฮทั่วโลกได้มาซึ่งความสามารถที่จะช่วยให้คนหลายล้านคนได้ศึกษาธรรมลิติตในกลุ่มเล็กๆ ด้วยจุดประสงค์อันชัดแจ้งที่จะแปลความหมายของคำสอนบาไฮไปสู่สภาพความเป็นจริง อันเป็นการนำพางานของศาสนาไปข้างหน้าสู่ระยะใหม่ ซึ่งก็คือ การขยายตัวในขนาดใหญ่และการทำให้ชุมชนแข็งแกร่งอย่างมีความยั่งยืน

(10) ขอจงอย่ามีผู้ใดพลาดที่จะหยั่งรู้คุณค่าของความเป็นไปได้ต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นมานี้ การอยู่เฉยๆ ถูกบ่มเพาะขึ้นมาโดยพลังต่างๆ ของสังคมยุคปัจจุบัน ความปรารถนาที่จะได้รับความบันเทิงนั้นถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่ในวัยเด็กอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ปณิกผู้คนหลายรุ่นให้เต็มใจที่จะได้รับการนำทางโดยใครก็ตามที่พิสูจน์ตนว่าเป็นผู้มีมีความชำนาญในการปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกที่ผิวเผินทั้งหลาย แม้กระทั่งในระบบการศึกษาหลายระบบ นักเรียนก็ถูกปฏิบัติราวกับว่าพวกเขาเป็นภาชนะที่ออกแบบมาเพื่อให้อำนาจข้อมูลข่าวสาร การที่โลกบาไฮประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิธีการคิด การศึกษา และการกระทำ ที่ทุกคนพิจารณาว่าตนเองเป็นผู้เดินในวิถีเดียวกันของการรับใช้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน มีความเคารพในความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง และหลีกเลี่ยงความโน้มเอียงที่จะแบ่งศาสนิกชนออกเป็นประเภทต่างๆ อย่างเช่น ผู้มีความเข้าใจลึกซึ้งกับผู้ไม่รู้ สิ่งนี้นับว่าเป็นความสำเร็จที่มากมายมหาศาลทีเดียว และในความสำเร็จนี้เองที่มีพลังขับเคลื่อนของการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจถูกระงับลงได้ซ่อนเร้นอยู่

(11) สิ่งที่สำคัญอย่างเลี่ยงไม่ได้คือ กระบวนการทางการศึกษาที่ได้รับการคำนวณมาที่ระดับของกลุ่มการศึกษานั้นจะต้องมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากจนถึงขั้นที่ศักยภาพของประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ ในการสร้างพลังขับเคลื่อนดังกล่าวจะเป็นที่ตระหนัก นี่จะเป็นภาระหนักของผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ พวกเขาจะพบกับความท้าทายในการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่จินตนาการไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรม อันเป็นสภาพแวดล้อมที่นำมาซึ่งการให้อำนาจทางจิตวิญญาณแก่ตัวบุคคล ซึ่งจะมองเห็นตนเองเป็นผู้แทนที่ขยันขันแข็งแก่การเรียนรู้ของตนเอง เป็นผู้สนับสนุนคนสำคัญของความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะนำเอาความรู้ไปใช้ให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนบุคคลและส่วนรวม หากทำสิ่งนี้ไม่สำเร็จ ไม่ว่าจะมีการตั้งกลุ่มการศึกษาในจำนวนมากเท่าใดก็ตามในกลุ่มชุมชนนั้น ก็จะไม่เกิดพลังที่จำเป็นในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง

(12) หากงานของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้จำเป็นต้องบรรลุระดับที่สูงมากยิ่งขึ้นของความดีเลิศแล้ว ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องจำไว้ว่าความรับผิดชอบหลักสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคหรือในประเทศนั้นเป็นของสถาบันการฝึกอบรม ในขณะที่พยายามที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาของตนนั้น สถาบันการฝึกอบรมในลักษณะโครงสร้าง คือตั้งแต่คณะกรรมการบริหารไปจนถึงผู้ประสานงานที่ระดับต่างๆ และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่ระดับรากหญ้า จะต้องให้ความสำคัญอย่างมากเท่าเทียมกันแก่ประสิทธิภาพของระบบการฝึกอบรมทั้งหมด เพราะในการวิเคราะห์ในท้ายสุดแล้ว ผลที่ได้มาในเชิงปริมาณที่มีความยั่งยืนนั้นจะขึ้นอยู่กับความเจริญก้าวหน้าในเชิงคุณภาพ ที่ระดับของกลุ่มชุมชน ผู้ประสานงานจะต้องมีทั้งประสบการณ์ในทางปฏิบัติและควมมีชีวิตชีวาในความพยายามของพวกเขาในการร่วมทางไปพร้อมกับบรรดาผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ เขาหรือเธอควรจัดการชุมนุมขึ้นเป็นครั้งคราวสำหรับผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้พวกเขาได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับความอุตสาหะพยายามของตนเอง การจัดงานขึ้นเพื่อศึกษาซ้ำในเนื้อหาบางตอนจากหลักสูตรของการอบรม

อาจจะเป็นประโยชน์ในบางครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่าการศึกษาดังกล่าวไม่ได้เป็นการย่ำเตือนถึงความจำเป็นของการต้องรับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ความสามารถต่างๆ ของผู้อำนวยการความสะอาดในการเรียนรู้จะพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าบุคคลผู้นั้นเข้าสู่สนามของการลงมือกระทำและให้การช่วยเหลือผู้อื่นในการสนับสนุนจุดมุ่งหมายของแผนงานระดับโลกในชุดปัจจุบัน โดยการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ตามลำดับและการปฏิบัติให้สำเร็จตามองค์ประกอบภาคปฏิบัติของหลักสูตร และในขณะที่บุรุษและสตรีทั้งหลายก้าวหน้าไปตามลำดับและศึกษาจนสำเร็จในแต่ละหลักสูตรโดยการช่วยเหลือของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อนคนอื่น ๆ ต้องพร้อมที่จะร่วมทางไปกับพวกเขาในการกระทำเพื่อรับใช้ที่ลงมือกระทำตามความแข็งแรงและความสนใจของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นผู้รับผิดชอบประสานงานสำหรับชั้นเรียนเด็กสำหรับกลุ่มเยาวชน และสำหรับกลุ่มการศึกษา ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อรับใช้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสืบเนื่องต่อไปของระบบการฝึกอบรมนั่นเอง การรับประกันว่ามาตรการที่เหมาะสมของความกระปรี้กระเปร่ากำลังดำเนินอยู่อย่างเป็นจังหวะต่อเนื่องโดยอาศัยระบบนี้ควรจะเป็นจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้อย่างเข้มข้นในทุกประเทศในช่วงเวลาสิบสองเดือนต่อจากนี้

(13) การเอาใจใส่ต่อการให้การศึกษาทางจิตวิญญาณแก่เด็กๆ นั้นเป็นองค์ประกอบของวัฒนธรรมของชุมชนบาไฮมาเป็นเวลายาวนาน เป็นความเอาใจใส่ที่ส่งผลให้มีสภาพความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ร่วมกันสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นการเอาอย่างความสำเร็จของชาวบาไฮที่อิหร่าน ซึ่งมีลักษณะเด่นของความสามารถในการจัดชั้นเรียนอย่างเป็นระบบเป็นระดับชั้นตั้งแต่วัยเด็กจนถึงระดับครอบครัว โดยทั่วไปด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และคำสอนของศาสนาแก่รุ่นคนที่กำลังเติบโตขึ้น ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในโลก จำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนดังกล่าวนั้นนับว่ายังมีจำนวนน้อย สภาพความเป็นจริงอีกด้านหนึ่งปรากฏขึ้นในพื้นที่ที่มีการเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนในขนาดใหญ่ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบททัศนคติที่คำนึงถึงผู้คนทั้งหมดมีอำนาจเหนือประสบการณ์นี้ แม้ว่าในขณะที่เด็กๆ จากทุกครอบครัวจะมีความกระตือรือร้นและได้รับการต้อนรับให้เข้าเรียนในชั้นเรียนบาไฮ ก็ยังมีหลายปัจจัยที่มาขัดขวางไม่ไห้สามารถจัดชั้นเรียนได้อย่างสม่ำเสมอตามที่ควรจะเป็นเป็นเวลาปีแล้วปีเล่า เรารู้สึกยินดีมากเพียงใดที่เห็นว่าลักษณะสภาพความเป็นจริงสองแบบนี้ ซึ่งเป็นผลที่เกิดตามมาจากสภาพการณ์ทางประวัติศาสตร์ กำลังเริ่มลดลงไปในขณะที่เพื่อนผู้ผ่านการฝึกอบรมโดยสถาบันการฝึกอบรมในทุกแห่งหนามะพยายามที่จะจัดชั้นเรียนที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนในรูปแบบที่เป็นระบบ

(14) การเริ่มต้นที่สื่อเค้าถึงความสำเร็จเช่นที่กล่าวมาจำเป็นจะต้องได้รับการสานต่ออย่างขยันขันแข็งในตอนนี ในทุกกลุ่มชุมชนที่มีการดำเนินการของโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโต จำเป็นจะต้องมีการใช้ความพยายามที่จะจัดระบบต่อไปให้กับการเตรียมการเพื่อการศึกษาทางจิตวิญญาณแก่เด็กๆ ที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นเด็กๆ ที่มาจากครอบครัวที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมากมาย ซึ่งนี่เป็นสิ่งจำเป็นของกระบวนการในการสร้างชุมชนที่กำลังเริ่มมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาในละแวกบ้านและหมู่บ้านต่างๆ สิ่งนี้จะป็นงานหนักที่ต้องลงแรงอย่างมาก เป็นงานที่ร้องเรียกให้มีความอดทนและการร่วมมือกันทั้งในส่วนของผู้

แม่และสถาบันเช่นเดียวกัน สถาบันรัฐีได้รับการร้องขอให้เร่งแผนงานที่จะจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนชั้นเรียนเด็กในระดับต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมทั้งบทเรียนของแต่ละระดับ เริ่มต้นตั้งแต่เด็กเล็กอายุ 5 หรือ 6 ขวบสืบเนื่องไปจนถึงอายุ 10 หรือ 11 ปีเพื่อที่จะปิดช่องว่างที่มีอยู่ในปัจจุบันระหว่างบทเรียนที่มีอยู่กับหนังสือเรียนสำหรับเยาวชนอย่างเช่น *ดวงจิตแห่งความศรัทธา* และหลักสูตรใหม่ที่กำลังจะปรากฏในไม่ช้าที่มีชื่อว่า *พลังแห่งพระวิญญูญาณบริสุทธิ์* ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบบาไฮอย่างชัดเจนสำหรับคนในช่วงอายุนี้นี้ เมื่อหลักสูตรและบทเรียนเพิ่มเติมเหล่านี้พร้อมสรรพสำหรับใช้ได้แล้ว สถาบันการฝึกอบรมในทุกประเทศก็จะสามารถจัดเตรียมครูและผู้ประสานงานที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาทางจิตวิญญาณแก่เด็กๆ ดังที่กล่าวมาในแต่ละระดับ และรวบรวมองค์ประกอบของต่างๆ เพื่อกิจกรรมเหล่านี้ ในระหว่างนี้ สถาบันการฝึกอบรมควรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะจัดหาเอกสารหลักสูตรอื่นๆ ที่เหมาะสมจากหลักสูตรต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับใช้สอนในชั้นเรียนสำหรับเด็กในกลุ่มอายุต่างๆ ตามที่จำเป็น

(15) ศูนย์กลางเผยแพร่นานาชาติได้รับความรู้สึกขอบคุณจากเราตลอดไปสำหรับแรงผลักดันอันสำคัญยิ่งที่สถาบันแห่งนี้ได้ให้แก่ความพยายามทั้งหลายที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของแผนงานห้าปีเร็วกว่าเวลาที่กำหนดไว้ การมองเห็นระดับของพลังกำลังที่สถาบันนี้นำมาให้แก่วิสาหกิจที่ครอบคลุมทั้งโลกนี้ ในการติดตามความเจริญก้าวหน้าในทุกทวีปแบบเกาะติดสถานการณ์และในการร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดมากกับที่ปรึกษาประจำทวีปทั้งหลาย คือการมองเห็นเพียงแวบหนึ่งถึงพลังอันน่าเกรงขามที่แฝงเร้นอยู่ในระบบการบริหารของศาสนา ในขณะที่ตอนนี้ศูนย์กลางเผยแพร่นานาชาติหันเหความสนใจด้วยความกระตือรือร้นที่มากพอๆ กันไปที่คำถามทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกิจกรรมต่างๆ ที่ระดับของกลุ่มชุมชนย่อมไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าสถาบันแห่งนี้จะคำนึงถึงเป็นพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินการจัดชั้นเรียนเด็กบาไฮ เรามั่นใจว่าการวิเคราะห์ของสถาบันนี้โดยอาศัยประสบการณ์ที่ได้มาจากกลุ่มชุมชนที่คัดสรรมาจำนวนหนึ่งในช่วงปีที่จะมาถึงนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนของสภาพความเป็นจริงทางสังคมที่หลากหลาย จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติที่จะช่วยให้การจัดชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอสำหรับเด็กๆ ในทุกกลุ่มอายุในละแวกบ้านและหมู่บ้านต่างๆ กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

(16) การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโครงการเพื่อเสริมความสามารถ (ให้อำนาจ) ทางจิตวิญญาณแก่เยาวชนนั้นเป็นการแสดงออกอีกทางหนึ่งของความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมในชุมชนบาไฮ ในขณะที่แนวโน้มทั่วโลกให้ภาพของคนในช่วงอายุนี้นี้ว่า เป็นวัยที่มีปัญหา หลงทางอยู่ในความเจ็บปวดสาหัสของการเปลี่ยนแปลงอันอลวนทั้งทางร่างกายและอารมณ์ ไม่ไหวติงและบริโภคนิยมแต่ตนเอง ชุมชนบาไฮกลับเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนในทิศทางตรงกันข้าม ด้วยภาษาและวิถีดำเนินการที่เลือกมาใช้ ชุมชนบาไฮกลับมองเห็นในเยาวชนถึงความบริสุทธิ์ใจ ความยุติธรรมอย่างแรงกล้า ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาล และความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนต่อการสร้างโลกที่ดีกว่า ในเรื่องราวเรื่องแล้วเรื่องเล่าที่เยาวชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้แสดงความคิดเห็นของพวกเขาในฐานะผู้เข้าร่วมศึกษาในโครงการเพื่อ

เสริมความสามารถทางจิตวิญญาณแก่เยาวชนดังกล่าวเป็นพยานได้เป็นอย่างดีถึงความถูกต้องของภาพที่บาไฮมองนี้ มีสิ่งบ่งชี้ในทุกทางว่าโครงการดังกล่าวผูกมัดให้พวกเขาใช้ความตระหนักที่แผ่กว้างของตนไปในการสำรวจสภาพความเป็นจริงที่ช่วยให้พวกเขาได้วิเคราะห์เกี่ยวกับพลังอันสร้างสรรค์และพลังบ่อนทำลายที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในสังคม และทำให้พวกเขาตระหนักในอิทธิพลที่พลังเหล่านี้มีต่อความคิดและการกระทำของพวกเขา ได้ทำให้ความเข้าใจของตนเฉียบแหลมขึ้น เสริมพลังในการแสดงออก และเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างทางจริยธรรมที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเขาไปตลอดชั่วชีวิต ณ ช่วงอายุที่พลังทางด้านสติปัญญา จิตวิญญาณ และกายภาพซึ่งเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่จับต้องได้สำหรับพวกเขานี้ พวกเขากำลังได้รับเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการต่อสู้กับพลังที่จะคอยปล้นเอกลักษณ์ที่แท้จริงในฐานะสิ่งมีชีวิตอันประเสริฐไปจากพวกเขา และสำหรับการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

(17) การที่องค์ประกอบหลักของโครงการนี้ทำการสำรวจเกี่ยวกับหัวข้อหลักต่างๆ จากมุมมองของบาไฮ แต่ไม่ได้ทำในรูปแบบของการสอนศาสนานั้น ได้เปิดทางให้โครงการนี้สามารถขยายวงไปสู่เยาวชนในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่หลากหลาย ในหลายๆ กรณีดังกล่าว ผู้ที่ดำเนินการโครงการเหล่านี้จึงได้เข้าสู่แวดวงของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างมั่นใจ เผชิญหน้ากับคำถามและความเป็นไปได้ต่างๆ ที่กำลังได้รับการติดตามและจัดระบบอยู่ในกระบวนการการเรียนรู้ระดับโลกโดยสำนักงานเพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ องค์ความรู้และประสบการณ์ที่สะสมเพิ่มพูนมาจนถึงขณะนี้ได้ช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่กลุ่มชุมชนหลายแห่งทั่วโลกในการช่วยคำจุนยุวชนมากกว่าหนึ่งพันคนที่เข้าร่วมโครงการในการช่วยให้กลุ่มชุมชนอื่นๆ ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วในทิศทางนี้ สำนักงานเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกำลังจัดตั้งเครือข่ายของโครงการดังกล่าวขึ้นในทุกทวีป ด้วยความช่วยเหลือจากหมู่คณะของศาสนิกชน ที่จะสามารถทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประสานงานจากกลุ่มชุมชนจำนวนมากมายหลายสิบแห่งได้ ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้จะยังคงให้การสนับสนุนแก่ผู้ประสานงานที่กลับไปถึงยังกลุ่มชุมชนของตนแล้ว เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ให้ประจักษ์ทางจิตวิญญาณเพื่อเป็นรากฐานในการจัดตั้งโครงการเพื่อเยาวชน

(18) เป็นที่แน่นอนว่าจะมีความรู้สะสมเพิ่มเติมขึ้นอีกในแวดวงของความมานะพยายามนี้แม้ว่าแบบแผนของการกระทำจะเป็นที่ชัดเจนแล้วก็ตาม มีเพียงศักยภาพของชุมชนบาไฮเท่านั้นที่ขีดวงจำกัดให้แก่ตนเองในการสนองตอบต่อข้อเรียกร้องที่อยากให้อัดโครงการดังกล่าวนี้ในโรงเรียนและกลุ่มประชาคม ในบรรดากลุ่มชุมชนที่ปัจจุบันเป็นจุดมุ่งเน้นของโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโตนั้น มีสภาพการณ์ที่หลากหลายอย่างมากอยู่ นับตั้งแต่กลุ่มชุมชนที่มีกลุ่มยุวชนเพียงไม่กี่กลุ่ม ไปจนถึงกลุ่มชุมชนที่มีจำนวนกลุ่มยุวชนมากพอจนจำเป็นต้องมีผู้ประสานงานประจำอยู่เป็นการเฉพาะ เพื่อที่จะสามารถรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากศูนย์กระจายการเรียนรู้ของเครือข่ายที่กล่าวมา เพื่อรับประกันว่าความสามารถนี้เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงในบรรดากลุ่มชุมชนเหล่านี้ เราจึงร้องเรียกให้มีศูนย์การเรียนรู้ขึ้น 32 แห่ง แต่ละแห่งรับใช้กลุ่ม

ชุมชนประมาณีย์สิบแห่งโดยมีผู้ประสานงานเต็มเวลาอยู่ประจำ ทั้งนี้ศูนย์เหล่านี้จะสามารถใช้การได้ในตอนสิ้นสุดแผนงานนี้ ในกลุ่มชุมชนอื่นๆ ควรมีการจัดลำดับความสำคัญเพื่อที่จะสร้างศักยภาพขึ้นมาภายในเวลาหนึ่งปีที่จะมาถึงนี้ ในการดำเนินการโครงการเพื่อชุมชนนี้และเพิ่มทวีจำนวนกลุ่มชุมชนขึ้นมาอย่างเป็นระบบ

*

(19) พัฒนาการทั้งหลายที่เราได้กล่าวมาจนถึงตอนนี้ อันได้แก่ การเพิ่มขึ้นของความสามารถในการสอนศาสนาโดยตรงและการเข้าสู่การสนทนาอย่างมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับหัวข้อที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณกับผู้คนจากทุกแวดวงสังคม การออกดอกผลของวิธีดำเนินการเพื่อการศึกษาธรรมลิขิตซึ่งประสานเข้ากับภาระทำการ การฟื้นฟูของความผูกมัดตนที่จะจัดเตรียมเพื่อให้การศึกษาทางจิตวิญญาณแก่คนรุ่นเยาว์ในละแวกบ้านและหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ และการแพร่กระจายความไว้วางใจของโครงการที่บ่มเพาะให้เยาวชนมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์สองด้านทางจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพที่แฝงเร้นอยู่ในตัวพวกเขาและเข้ามามีส่วนสนับสนุนต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เหล่านี้ได้รับการเสริมแรงในขนาดที่ไม่น้อยโดยความก้าวหน้าอีกด้านที่ระดับของวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความเกี่ยวโยงที่แผ่ไปไกลโดยแท้ วิวัฒนาการของการมีความตระหนักร่วมกันนี้เป็นที่สังเกตเห็นได้ในความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นที่คำว่า “ร่วมเดินทาง” ปรากฏอยู่ในการสนทนายาระหว่างเพื่อนศาสนิกชน ซึ่งเป็นคำที่กำลังได้รับการประสิทธิประสาทด้วยความหมายใหม่ในขณะที่คำนี้ถูกบรรจุเข้าในคำศัพท์ที่ซับซ้อนของชุมชนบาไฮ คำคำนี้ให้สัตยาบันถึงการสร้างความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญของวัฒนธรรมที่มีการเรียนรู้เป็นแบบนิยของการปฏิบัติการ อันเป็นแบบนิยที่อุปถัมภ์คำชุกการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างรอบรู้ของผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในความพยายามอย่างพร้อมใจกันที่จะนำเอาคำสอนของพระบาฮาอูลลาห์ไปใช้ในการสร้างอารยธรรมแห่งสวรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านศาสนภิบาลกล่าวถึงว่าเป็นพันธกิจหลักของศาสนาบาไฮ วิธีดำเนินการเช่นนี้ให้ภาพที่ตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจนกับวิธีการอันร่อแร่และล้มละลายทางจิตวิญญาณของระบบสังคมแบบเก่าที่มักแสวงหาที่จะควบคุมพลังกำลังของมนุษย์ด้วยการครอบงำ โดยอาศัยความโลภ ความรู้สึกผิด หรือโดยใช้การเชือดหุ่น

(20) พัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมนี้แสดงตัวตนออกมาในคุณภาพของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกัน ในความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนศาสนิกชนด้วยกัน การเรียนรู้ในฐานะที่เป็นแบบนิยของการปฏิบัติการณ์เรียกร้องให้ทุกคนมีท่าทีของความถ่อมตน ซึ่งเป็นสภาวะที่บุคคลลืมนัดตาของตนเอง วางใจอย่างแท้จริงในพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ เชื่อมั่นในพลังอำนาจอันล้ำค่าของพระองค์ และมั่นใจในการช่วยเหลืออันไม่เคยพลาดของพระองค์ ทราบดีว่าพระองค์และพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่จะทรงสามารถเปลี่ยนเงินให้กลายเป็นอินทรี หยดน้ำให้กลายเป็นทะเลที่ไม่มีที่สิ้นสุด และในสภาวะเช่นนี้เองที่จิตวิญญาณตรากตรำด้วยกันอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่ยินดีเท่าใดนักกับความสำเร็จของตนเองแต่ยินดีในความเจริญก้าวหน้าและการรับใช้ของผู้อื่น ความคิดของพวกเขาก็เช่นเดียวกัน คือจะมุ่งไปอยู่ตลอดเวลาที่การช่วยเหลือกันและกันในการ

ไต่ระดับความสูงของการรับใช้ต่อศาสนาของพระองค์และทะยานไปในสวรรค์แห่งความรู้ของพระองค์ นี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในแบบแผน ณ ปัจจุบันของกิจกรรมที่กำลังเผยแผ่ออกมาทั่วโลกที่แพร่ขยายโดยทั้งคนหนุ่มสาวและคนแก่เฒ่า โดยผู้คร่ำหวอดและผู้เข้ามาใหม่ ซึ่งทั้งหมดทำงานกันอยู่อย่างเคียงบ่าเคียงไหล่

(21) ความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมนี้มีใช้เพียงมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่ผลของความก้าวหน้านี้ยังเป็นที่ยึดถือได้ในการดำเนินการของกิจกรรมทางการบริหารของศาสนาอีกด้วย โดยการที่การเรียนรู้ได้เข้ามาสร้างความโดดเด่นให้กับแบบนิยามในการปฏิบัติการของชุมชน แง่มุมบางประการของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวและการทำให้ชุมชนแข็งแกร่งก็ถูกมอบหมายให้กับกลุ่มศาสนิกชน ทำให้การวางแผนและการดำเนินการตามแผนงานนั้นสามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้มีการสร้างพื้นที่ขึ้นในหน่วยของการชุมนุมเพื่อการไตร่ตรอง สำหรับผู้ที่เข้าดำเนินการในกิจกรรมหลักที่ระดับกลุ่มชุมชน ให้ได้มีการมารวมตัวกันเป็นครั้งคราวเพื่อที่จะบรรลุถึงความเห็นที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของสถานการณ์ของพวกเขาโดยอาศัยประสบการณ์และการนำทางจากสถาบัน และเพื่อกำหนดอย่างก้าวต่อไปที่จะลงมือดำเนินการ พื้นที่ในลักษณะเดียวกันนี้ถูกเปิดออกโดยสถาบันการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ที่รับใช้ในหน้าที่ผู้อำนวยการในการเรียนรู้ ครูสอนชั้นเรียนเด็ก และผู้ประสานงานของกลุ่มเยาวชน ที่อยู่ในกลุ่มชุมชนนั้นได้มาพบปะกันหลายครั้งและปรึกษาหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ของตน สิ่งที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับกระบวนการในการปรึกษาหารือที่ระดับรากหญ้านี้คือหน่วยงานของสถาบันการฝึกอบรมและคณะกรรมการสอนศาสนาประจำพื้นที่ พร้อมทั้งอนุกร ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาเหล่านี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้น ซึ่งในกรณีนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเป็นทางการมากกว่า การทำงานของระบบที่ระดับกลุ่มชุมชนซึ่งเกิดขึ้นมาในความจำเป็นของสภาพนั้นๆชี้ให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของระบบการบริหารของบาไฮ ที่เป็นเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถแผ่ร่นอยู่ภายในในการอำนวยความสะดวกให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ได้ ในแง่ของโครงสร้างและกระบวนการ ความสัมพันธ์และกิจกรรม ในขณะที่ตนเองวิวัฒนาการต่อไปภายใต้การนำทางของสภายุติธรรมแห่งสากล

(22) การที่สถาบันของศาสนาในทุกระดับ นับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นและภูมิภาคไปจนถึงระดับประเทศและทวีป สามารถจัดการกับความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยความคล่องแคล่วชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆ นี้เป็นทั้งสัญญาณและความจำเป็นของการบรรลุสู่วุฒิภาวะ ความสัมพันธ์ที่วิวัฒนาการขึ้นมาระหว่างโครงสร้างการบริหารได้นำธรรมชาติท้องถิ่นไปสู่ธรรมชาติประจักษ์ของขั้นใหม่ในการทำหน้าที่ของธรรมสภาในการแพร่กระจายพระวจนะของพระเจ้า ในการระดมกำลังของศาสนิกชน และในการหล่อหลอมสภาพแวดล้อมที่ให้การสั่งสอนทางจิตวิญญาณ ในโอกาสก่อนหน้านี้ เราได้อธิบายว่าวุฒิภาวะของธรรมสภาไม่อาจถูกประเมินได้ด้วยเพียงความสม่ำเสมอในการประชุมและประสิทธิภาพในการทำงานของธรรมสภาเท่านั้น แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ความแข็งแกร่งของธรรมสภาควรได้รับการประเมินในสัดส่วนที่มากกว่าโดยพิจารณาที่ความมีชีวิตชีวาของวิถีชีวิตทางจิตวิญญาณและทางสังคมของชุมชนที่ธรรมสภานั้น

รับใช้อยู่ ซึ่งก็คือ ชุมชนที่กำลังเติบโตที่ยินดีต้อนรับการมีส่วนร่วมสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์ของทั้งผู้ที่เป็นและ
ไม่เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความอึดใจที่ได้เห็นว่าวิธีเริ่มดำเนินการ แนวทางปฏิบัติ
และเครื่องมือต่างๆ กำลังจัดเตรียมวิถีทางให้กับธรรมสภาท้องถิ่น แม้กระทั่งธรรมสภาท้องถิ่นที่เพิ่งจัดตั้งขึ้น
ใหม่ ในการที่จะบรรลุความรับผิดชอบต่างๆ เหล่านี้ในขณะที่ธรรมสภาทั้งหลายกำลังจัดการที่จะรับประกัน
ว่าข้อกำหนดต่างๆ ของแผนงานห้าปีเป็นที่บรรลุอย่างเพียงพอแล้วในท้องถิ่นของตน ที่จริงแล้ว การเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานอย่างเหมาะสมของธรรมสภาได้กลายเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความพยายามในทุก
ทางที่จะอำนวยความสะดวกจำนวนมาก การรับผู้คนเข้ามาเป็นจำนวนมากนี้เองที่เป็นสิ่งจำเป็นจะต้องมีสำหรับการ
การแสดงปรากฏในระดับเต็มทีของพลังและความสามารถทั้งหลายของธรรมสภา

(23) พัฒนาการที่เรามั่นใจว่าจะได้เห็นในอีกหลายปีข้างหน้าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยความแข็งแกร่งที่
เพิ่มมากขึ้นของธรรมสภาแห่งชาติ ซึ่งมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในการที่จะคิดและลงมือ
กระทำอย่างมีกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่ยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์กระบวนการของ
การสร้างชุมชนที่ระดับรากหญ้าด้วยความเฉียบแหลมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรียนรู้ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือด้าน ทรัพยากร กำลังใจ และการนำทางแก่ชุมชนนั้นเมื่อจำเป็น ในประเทศที่สภาการณมีความ
จำเป็น ธรรมสภาแห่งชาติได้ตกทอดหน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่างให้แก่สภาบาไฮระดับภูมิภาค กระจ่าย
อำนาจออกจากศูนย์กลางสำหรับหน้าที่ทางการบริหารบางอย่าง เป็นการเสริมศักยภาพทางสถาบันให้กับ
พื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน และคำจูงการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่ซับซ้อนมากขึ้น ไม่เป็นการมาก
เกินไปที่จะกล่าวว่า การเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของธรรมสภาแห่งชาติเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้าง
แรงผลักดันท้ายสุดที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนงานปัจจุบัน และเราคาดหวังที่จะเห็นพัฒนาการ
ต่อไปในทิศทางนี้พร้อมเพรียงกันกับบรรดาที่ปรึกษา ผู้ซึ่งออกแรงพยายามอย่างสุดกำลังในช่วงเวลา
สำคัญไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนของตนในการเริ่ม
ดำเนินการแผนงานห้าปีฉบับต่อไป

(24) ไม่มีคำถามเลยว่า วิวัฒนาการของสถาบันของที่ปรึกษานั้นเป็นองค์ประกอบของความก้าวหน้าที่สำคัญ
ที่สุดประการหนึ่งในระบบการบริหารของบาไฮในช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันดังกล่าวได้
มีพัฒนาการก้าวกระโดดไปอย่างผิดธรรมดา เมื่อเดือนมกราคม ปี 2001 บรรดาที่ปรึกษาและอนุกรได้
มาร่วมชุมนุมกันที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในการประชุมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเข้าใช้อาคารที่ทำการของ
ศูนย์กลางเผยแพร่นานาชาติบนไหล่เขาคาร์เมล ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าพลังที่ได้รับการปลดปล่อยออกมา
โดยเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ขับเคลื่อนสถาบันนี้ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ระดับอิทธิพลของที่ปรึกษาและอนุกรที่
มีต่อความเจริญก้าวหน้าของแผนงานนั้นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นได้จัดวางตำแหน่งของตนเองในที่
ที่เหมาะสมตามธรรมชาติในแนวหน้าของสนามในการสอนศาสนา เรามั่นใจว่าปีที่จะมาถึงนี้จะเชื่อมโยง
สถาบันของระบบการบริหารของศาสนาเข้าด้วยกันมากยิ่งขึ้นในการทำงานร่วมกัน ในขณะที่ทั้งหมดมานะ
พยายามอย่างสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองที่กำลังวิวัฒนาการต่อไป เพื่อที่จะเสริมแรง

ให้กับแบบนิยมของการเรียนรู้ที่กำลังเป็นลักษณะเด่นของการดำเนินการของชุมชน ซึ่งการกระทำเช่นนี้มีความเร่งด่วนอย่างที่สุดในกลุ่มชุมชนที่กำลังดำเนินการโครงการอย่างเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโต

*

(25) การเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอูลลาห์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลนัก การเปิดเผยธรรมนี้ร้องเรียกให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งไม่เพียงแต่ที่ระดับของบุคคลเท่านั้นแต่เป็นที่ระดับโครงสร้างของสังคมด้วย พระองค์ทรงประกาศว่า “มิใช่จุดประสงค์ของการเปิดเผยธรรมทุกครั้งหรือ ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะโดยรวมของมนุษยชาติ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะแสดงปรากฏทั้งภายนอกและภายใน ที่จะมีส่วนต่อทั้งชีวิตภายในและสภาพภายนอกทั้งหลาย” งานที่กำลังก้าวหน้าไปในทุกมุมโลก ณ ปัจจุบันเป็นตัวอย่างของขั้นตอนล่าสุดของความพยายามอย่างต่อเนื่องของบาไฮในการสร้างแก่นกลางของอารยธรรมอันรุ่งโรจน์ที่ได้รับการเทิดทูนอยู่ในคำสอนของพระองค์ การสร้างสวรรค์นี้เป็นวิสาหกิจที่มีความซับซ้อนและขนาดอันมากมายใหญ่โตเหลือคณานับ อันเป็นวิสาหกิจที่ต้องใช้เวลาหลายศตวรรษแห่งความพยายามโดยมนุษยชาติเพื่อไปสู่การบรรลุผลสำเร็จ ไม่มีทางลัด ไม่มีสูตรสำเร็จ เว้นแต่ว่าจะมีความพยายามที่จะใช้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งจากการเปิดเผยธรรมของพระองค์ การใช้ความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นของมนุษยชาติ การนำเอาคำสอนของพระองค์ไปใช้อย่างชาญฉลาดกับการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติ และการไตร่ตรองเกี่ยวกับคำถามที่เกิดขึ้นเท่านั้น การเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้นและความสามารถจะได้รับการพัฒนาขึ้นมา

(26) ในกระบวนการอันยาวนานของการสร้างเสริมความสามารถ ชุมชนบาไฮได้อุทิศเวลากว่าเกือบสิบห้าปีในการจัดระบบแก่ประสบการณ์ของตนเองในสนามของการสอนศาสนา เรียนรู้ที่จะเปิดกว้างกิจกรรมบางอย่างออกสู่ผู้คนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ และรักษาความยั่งยืนของการขยายตัวและการทำให้ชุมชนแข็งแรง ทุกคนได้รับการยินดีต้อนรับเข้าสู่วงแขนอันอบอุ่นของชุมชนและรับการค้าจากข่าวสารอันให้ชีวิตของพระบาฮาอูลลาห์ ไม่มีความปิติยินดีใดจะมากไปกว่า การที่จิตวิญญาณที่ปรารถนาสวรรค์ได้ค้นพบที่พักพิงในป้อมปราการของศาสนา และได้รับความเข้มแข็งจากพลังอันเชื่อมสามัคคีของพระบัญญัติ แต่กระนั้นมนุษย์ทุกคนและทุกกลุ่มของผู้คน ไม่ว่าจะถูกนับว่าเป็นสาวกของพระองค์หรือไม่ก็สามารถที่จะได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของพระองค์ ได้รับประโยชน์จากสิ่งใดก็ตามที่มณีแห่งอัจฉริยภาพและความรู้จะช่วยเหลือพวกเขาในการเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งหลายที่พวกเขาประสบอยู่ ที่จริงแล้ว อารยธรรมที่กำกวมือเรียกมนุษยชาติอยู่จะไม่เป็นที่บรรลุได้โดยความพยายามของชุมชนบาไฮเพียงลำพังเท่านั้น กลุ่มและองค์การจำนวนมากมายที่ได้รับแรงกระตุ้นโดยดวงจิตแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของโลก ซึ่งเป็นการแสดงปรากฏทางอ้อมของแนวความคิดของพระบาฮาอูลลาห์เกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ ก็จะมีส่วนสนับสนุนต่ออารยธรรมที่ถูกลิขิตไว้ว่าจะปรากฏโฉมขึ้นมาจากความไกลาหลและความสับสนวุ่นวายของสังคมในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ควรเป็นที่ชัดเจนแก่ทุกๆ คนว่า ความสามารถที่สร้างขึ้นมากในชุมชนบาไฮในช่วงของแผนงานระดับโลกที่สืบเนื่องกันมานี้ได้ช่วยทำให้ชุมชน

บาไฮมีความสามารถมากยิ่งขึ้นในการให้ความช่วยเหลือแก่การสร้างอารยธรรมในมิติที่หลากหลาย และซับซ้อน ซึ่งเปิดขอบข่ายของการเรียนรู้ในขอบข่ายใหม่ๆ ให้กับชุมชนบาไฮ

(27) ในสารเรชวาน ปี 2008 เราได้ระบุไว้ว่า ขณะที่เพื่อนศาสนิกชนตรากร่างงานหนักต่อไปที่ระดับของกลุ่มชุมชน พวกเขาจะพบตนเองถูกดึงเข้าไปสู่วิถีชีวิตของสังคมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และจะถูกท้าทายให้ขยายขอบเขตของการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากำลังดำเนินการอยู่เพื่อให้ครอบคลุมขอบข่ายที่กว้างขวางยิ่งขึ้นของความมานะพยายามของมนุษย์ พรหมผืนใหญ่ที่เต็มไปด้วยลวดลายของวิถีชีวิตของชุมชนกำลังเริ่มปรากฏโฉมขึ้นในทุกกลุ่มชุมชน ในขณะที่การปฏิบัติบูชาร่วมกันและการอภิปรายกันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมของบ้านเรือน ได้ถูกชักจูงเข้าด้วยกันกับกิจกรรมต่างๆ ที่ให้การศึกษาทางจิตวิญญาณแก่สมาชิกทุกคนของกลุ่มประชากรนั้น ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ เยาวชนและเด็ก ความตระหนักทางสังคมเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่การสนทนาอันมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นในหมู่พ่อแม่ในเรื่องเกี่ยวกับความใฝ่ฝันของบุตรธิดาของพวกเขาและโครงการเพื่อการรับใช้ที่เกิดขึ้นมาจากความคิดริเริ่มของเยาวชน เมื่อทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มชุมชนนั้นมีมากเพียงพอและแบบแผนของการเจริญเติบโตได้รับการสถาปนาขึ้นอย่างมั่นคงแล้ว ความผูกมัดตนของชุมชนต่อสังคมก็สามารถเพิ่มขึ้นได้และที่จริงแล้วจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นด้วย ณ จุดที่สำคัญนี้ในการคลี่ออกมาของแผนงาน ซึ่งเป็นเวลาที่มักกลุ่มชุมชนจำนวนมากที่ใกล้จะถึงขั้นนี้แล้ว จึงดูเหมือนว่าเป็นการเหมาะสมที่เพื่อนศาสนิกชนในทุกแห่งหนจะทำกรไต่ร่ตรงเกี่ยวกับลักษณะของการเข้ามีส่วนร่วมสนับสนุนที่ชุมชนที่กำลังเติบโตและเต็มไปด้วยพลังกำลังของพวกเขาจะลงมือกระทำเพื่อความเจริญก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและทางจิตวิญญาณของสังคม ในเรื่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ประโยชน์ที่จะคิดในแง่ของแวดวงกิจกรรมสองอย่างที่มีความเชื่อมโยงกันและต่างเสริมแรงซึ่งกันและกันอยู่ นั่นคือ การเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และการเข้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายทางสังคมที่มีอยู่แพร่หลาย

(28) ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ชุมชนบาไฮได้มีประสบการณ์อย่างมากในแวดวงของความพยายามสองอย่างนี้ แน่หนอนที่เดี๋ยวกว่า มีบาไฮศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงอยู่หลายคนที่ถูกมัดตนเองอยู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการอภิปรายสาธารณะด้วยเหตุเพราะอาชีพของพวกเขา มีองค์การภาคเอกชนจำนวนมากพอควรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนของศาสนาบาไฮและดำเนินงานอยู่ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยทำงานด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจเพื่อทำให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนของพวกเขาดีขึ้น หน่วยงานของธรรมสภาแห่งชาติหลายแห่งกำลังมีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนในหลายทางเพื่อส่งเสริมแนวความคิดที่จะนำมาซึ่งสวัสดิภาพของประชาชน ที่ระดับนานาชาติ หน่วยงานอย่างเช่น สำนักงานประชาคมบาไฮนานาชาติประจำสหประชาชาติก็กำลังทำหน้าที่ในลักษณะคล้ายกันนี้ เพื่อนศาสนิกชนที่ทำงานอยู่ในระดับรากหญ้าของชุมชนจะนำเอาประสบการณ์และความสามารถนี้มาใช้ในระดับที่จำเป็นและพอควรเมื่อพวกเขาพยายามที่จะสนองตอบต่อความกังวลทั้งหลายของสังคมรอบ ๆ ตัวพวกเขา

(29) ดังที่จะถูกนำมาพิจารณาได้อย่างเหมาะสมในแง่ของความกว้างขวาง การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอาจเรียงลำดับได้ตั้งแต่ความพยายามอย่างไม่เป็นทางการในระยะเวลาอันจำกัดที่กระทำไปโดยบุคคลหรือกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ ไปจนถึงโครงการเพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนอยู่ในระดับสูงมากซึ่งดำเนินการโดยองค์การที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนบาไฮ โดยไม่คำนึงถึงขอบข่ายการดำเนินการและขนาด การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทั้งหมดล้วนเสาะแสวงที่จะนำเอาคำสอนและหลักความเชื่อของศาสนาบาไฮไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขแห่งหนึ่งของชีวิตทางสังคมและเศรษฐกิจของประชากร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเพียงใดก็ตาม ดังนั้น ความมานะพยายามดังกล่าวจึงโดดเด่นด้วยวัตถุประสงค์ที่พวกเขาอ้างไว้ว่าเป็นไปเพื่อส่งเสริมความผาสุกทางวัตถุของประชกรนอกเหนือไปจากสวัสดิภาพทางจิตวิญญาณ การที่อารยธรรมของโลกที่อยู่ ณ ขอบฟ้าเบื้องหน้ามนุษยชาติจำเป็นจะต้องบรรลุถึงการมีความเชื่อมโยงกันระหว่างเงื่อนไขจำเป็นต่างๆ ของชีวิตทั้งทางวัตถุและจิตวิญญาณนั้นเป็นหัวใจของคำสอนบาไฮ เป็นที่ชัดเจนว่าอุดมการณ์นี้มีความหมายโดยนัยที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งสำหรับลักษณะของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมใดๆ ก็ตามที่ได้ดำเนินการโดยบาไฮศาสนิกชน ไม่ว่าจะขอบเขตและขนาดของการมีอำนาจโน้มน้าวใจจะมีมากน้อยเพียงใดก็ตาม แม้ว่าสภาพการณ์จะผันแปรไปจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่ง และบางทีจากกลุ่มชุมชนหนึ่งไปยังอีกกลุ่มชุมชนหนึ่ง เมื่อพิจารณาจากความมานะพยายามที่หลากหลายของเพื่อนๆ ก็พบว่ามีความคิดขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรคำนึงถึงประการหนึ่งก็คือแก่นกลางของความรู้สู่การดำรงอยู่ทางสังคม ความสืบเนื่องของอริชาเป็นการกดขี่ในรูปแบบที่ร้ายแรงที่สุด ความสืบเนื่องนี้เสริมแรงให้กับกำแพงมากมายของอคติที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้เกิดบรรลุสู่การทำให้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติบรรลุสู่ความเป็นจริงขึ้นมา ซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาตินี้เป็นทั้งเป้าหมายและหลักคำสอนที่ปฏิบัติการอยู่ของการเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ การสามารถเข้าถึงความรู้เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคน และการเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ การนำเอาความรู้นั้นไปใช้และเผยแพร่ เป็นความรับผิดชอบที่ทุกคนต้องแบกรับไว้ในวิสาหกิจอันใหญ่หลวงของการสร้างอารยธรรมโลกที่เจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้ตามพรสวรรค์และความสามารถของแต่ละบุคคล ความยุติธรรมเรียกร้องให้ต้องมีการเข้ามีส่วนร่วมโดยทั่วหน้ากัน ดังนั้นในขณะที่การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอาจเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสินค้าและบริการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ความสนใจหลักของการดำเนินกิจกรรมนั้นจะต้องเป็นการสร้างความสามารถขึ้นภายในกลุ่มประชากรเพื่อให้พวกเขาเข้ามีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีกว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่ใช่โครงการที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งลงมือกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ขอบข่ายและความซับซ้อนของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมจะต้องมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กันกับทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในหมู่บ้านหรือละแวกบ้านนั้นเพื่อจะสามารถดำเนินกิจกรรมนั้นได้สืบต่อไป ด้วยประการฉะนี้ ความพยายามทั้งหลายจึงเริ่มต้นดีที่สุดที่ขนาดเล็กๆ และค่อยๆ เติบโตขึ้นในลักษณะเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตพร้อมๆ ไปด้วยการพัฒนาความสามารถขึ้นเรื่อยๆ ภายในกลุ่มประชกรนั้นๆ แน่นนอนทีเดียวว่า ความสามารถจะเพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับใหม่เมื่อผู้สนับสนุนคนสำคัญทั้งหลายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเรียนรู้ที่จะนำเอาองค์ประกอบต่างๆ ของการเปิดเผยธรรมของพระบาฮาอุลลาห์ไป

ใช้อย่างได้ผลมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผสมเข้ากับเนื้อหาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้กับสภาพความเป็นจริงทางสังคมของพวกเขา พวกเขาต้องพยายามที่จะอ่านและทำความเข้าใจสภาพความเป็นจริงเหล่านี้ในลักษณะที่สอดคล้องกับคำสอนของพระองค์ นั่นคือ การมองเห็นว่าเพื่อนมนุษย์ของพวกเขา นั้นมีมติอันหาค่ามิได้อยู่ภายในและการตระหนักถึงผลของกระบวนการสองด้านของการรวมตัวกันและการแตกสลายที่มีต่อทั้งหัวใจและความคิดอ่าน และต่อโครงสร้างของสังคม

(30) การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ได้ผลจะช่วยปรุงแต่งให้กับการเข้ามีส่วนร่วมในการอภิปรายของสังคม เช่นเดียวกันกับที่ความหยิ่งรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมในการอภิปรายบางครั้งสามารถช่วยสร้างความชัดเจนให้กับแนวความคิดที่ล่อหลอมการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ระดับของกลุ่มชุมชนนั้น การเข้าไปเกี่ยวข้องในการอภิปรายทางสังคมสามารถไล่ลำดับตั้งแต่การกระทำง่าย ๆ อย่างเช่นการแนะนำแนวความคิดบาไฮในการสนทนาประจำวันไปจนถึงกิจกรรมที่มีความเป็นทางการมากขึ้น อย่างเช่น การจัดเตรียมบทความและการเข้าร่วมในการชุมนุมที่อุทิศให้กับประเด็นหลักที่เป็นความกังวลของสังคม ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ธรรมชาติกับสิทธิมนุษยชน กิจกรรมเหล่านี้นำมาซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับกลุ่มพลเมืองและองค์การท้องถิ่นต่างๆ ในหมู่บ้านและละแวกบ้าน

(31) เกี่ยวกับเรื่องนี้ เราารู้สึกว่าจำเป็นต้องทำการตักเตือนดังนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกคนที่จะตระหนักว่าคุณค่าของการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและการอภิปรายทางสาธารณะนั้นไม่ควรถูกตัดสินด้วยความสามารถในการนำพาสมาชิกใหม่เข้าสู่ชุมชน แม้ว่าความมานะพยายามในกิจกรรมสองด้านนี้อาจจะมีผลต่อการเพิ่มขนาดของชุมชนบาไฮ กิจกรรมเหล่านี้ก็ได้กระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์นี้ ความจริงใจในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น ควรมีการให้ความเอาใจใส่ที่จะหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงมากจนเกินไปเกี่ยวกับประสบการณ์ของบาไฮหรือการตั้งดูความสนใจมากเกินควรไปยังความพยายามที่ยังด้อยประสบการณ์อยู่ อย่างเช่นโครงการเสริมความสามารถของเยาวชน ซึ่งจะเป็นการดีที่สุดที่จะปล่อยให้โครงการดังกล่าวบรรลุสู่สภาวะสูงตามจังหวะการก้าวอย่างของตนเอง คำสำคัญหรือรหัสผ่านในทุกกรณีคือความถ่อมตน ในขณะที่พยายามสื่อถึงความกระตือรือร้นเกี่ยวกับความเชื่อของตน เพื่อนศาสนิกชนควรระมัดระวังที่จะไม่ทำให้เกิดบรรยากาศของการแสดงความยินดีเกี่ยวกับชัยชนะ ซึ่งเกือบจะไม่เหมาะสมในหมู่พวกเขาตนเองและยิ่งไม่เหมาะสมมากกว่าในสภาพการณ์อื่นๆ

(32) ในการพรรณนาให้ท่านทราบเกี่ยวกับโอกาสใหม่ๆ เหล่านี้ที่กำลังเปิดตัวขึ้นที่ระดับของกลุ่มชุมชนนั้น เราไม่ได้กำลังร้องขอให้ท่านเปลี่ยนทิศทางของการดำเนินการของท่านที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่ควรจะเป็นสิ่งที่จินตนาการไปว่า โอกาสดังกล่าวเป็นตัวแทนของทางเลือกใหม่ของสังเวียนแห่งการรับใช้ ที่มาแข่งขันเพื่อแบ่งใช้ทรัพยากรและพลังกำลังที่มีอยู่จำกัดไปจากงานด้านการขยายตัวและการทำให้ชุมชน

แข็งแรง ในเวลาหนึ่งปีที่จะมาถึงนี้ กระบวนการของการฝึกอบรมและแบบแผนของกิจกรรมที่การฝึกอบรมได้บ่มเพาะขึ้นมาควรจะได้รับทำให้แข็งแรงสืบต่อไป และการสอนศาสนาควรจะเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุดในความคิดของศาสนิกชนทุกคน ไม่ควรแสวงหาที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตของสังคมก่อนเวลาอันควร สิ่งนี้จะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่เพื่อนศาสนิกชนในทุกกลุ่มชุมชนพากันเพียรที่จะนำเอาสิ่งต่างๆ ที่แผนงานห้าปีจัดเตรียมไว้ให้ไปใช้ โดยอาศัยกระบวนการของการกระทำ การไตร่ตรอง การปรึกษาหารือและการศึกษา และได้ผลเป็นการเรียนรู้ การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของสังคมจะเจริญเฟื่องฟูขึ้นเมื่อความสามารถของชุมชนที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของตนเองและความสามารถของชุมชนในการรักษาความมีชีวิตชีวาของตนเองไว้ค่อยๆ เพิ่มขึ้น การเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวนี้จะบรรลุสู่ความเชื่อมโยงกันกับความพยายามในการขยายและการทำให้ชุมชนแข็งแรงจนถึงระดับที่การเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวเข้ามาใช้องค์ประกอบของโครงร่างทางความคิดที่ควบคุมแผนงานระดับโลกชุดปัจจุบัน และการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนี้จะช่วยสนับสนุนต่อการเคลื่อนไหวของประชากรทั้งหลายไปสู่วิสัยทัศน์ของพระบาฮาอุลลาห์เกี่ยวกับอารยธรรมโลกที่เจริญรุ่งเรืองและสงบสุขจนถึงขั้นที่มีการใช้องค์ประกอบที่กล่าวมาอย่างสร้างสรรค์ในแวดวงใหม่ๆ ของการเรียนรู้

*

(33) เพื่อนที่รักทั้งหลาย บ่อยครั้งเพียงใดที่ท่านนายแสดงความหวังว่าหัวใจของศาสนิกชนทั้งหลายจะเปี่ยมล้นด้วยความรักต่อกันและกัน จนถึงขั้นที่ไม่มีเส้นแบ่งแยกใดๆ แต่จะคิดถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดว่าเป็นดังครอบครัวเดียวกัน “จงอย่ามองผู้ใดเป็นคนแปลกหน้า” คือคำแนะนำของท่าน “แต่จงมองว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเพื่อน เพราะเป็นการยากที่จะมีความรักและความสามัคคีหากท่านยังคงเพ่งสายตาไปที่ความเป็นผู้อื่น” พัฒนาการทั้งหลายที่ได้พิจารณามาในหน้ากระดาษก่อนหน้านี้นั้น ณ ระดับที่ลึกซึ้งที่สุด เป็นเพียงการแสดงออกถึงความรักสากลที่บรรลุมาได้โดยพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มิใช่เพราะความรักสำหรับพระผู้เป็นเจ้าของหรือที่เฝ้าใหม่มาบังตาทั้งหมดแห่งความแปลกหน้าและการแบ่งแยก แล้วผูกหัวใจเข้าไว้ด้วยกันในความสามัคคีโดยสมบูรณ์ มิใช่เพราะความรักของพระองค์หรือที่กระตุ้นท่านต่อไปในสนามของการรับใช้และช่วยให้ท่านมองเห็นความสามารถภายในจิตวิญญาณทุกดวงที่จะรู้จักและบูชาพระองค์ ท่านมิได้รับการประจุพลังเลยหรือในการที่รู้ว่าศาสนทูตของพระองค์ทนรับชีวิตแห่งความทุกข์ทรมานอย่างยินดีเนื่องมาจากความรักที่พระองค์มีต่อมนุษยชาติ ขอให้ท่านมองดูภายในหมู่ของท่านเอง มองดูพี่น้องบาไฮที่รักของท่านที่อยู่ในอิหร่าน พวกเขาได้แสดงตัวอย่างของความแข็งแกร่งที่เกิดมาจากความรักในพระผู้เป็นเจ้าของและความปรารถนาที่จะรับใช้พระองค์หรือ ความสามารถของพวกเขาในการอยู่เหนือกว่าการประหารชีวิตที่โหดร้ายที่สุดและขมขื่นที่สุดนั้นมิได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้คนหลายล้านคนที่ถูกกดขี่อยู่ในโลกที่จะสามารถลุกขึ้นมาและเข้ามีส่วนชี้นำในการสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าของโลกนี้หรือ จงมุ่งหน้าต่อไปอย่างไม่อาจถูกขัดขวางได้โดยโครงสร้างที่แบ่งแยกของสังคมและจงนำเอาชาวสวรรค์ของพระบาฮาอุลลาห์ไปสู่จิตวิญญาณที่รอคอยอยู่ในทุกแคว้นบ้านของเขต

เมือง ในทุกหมู่บ้านเล็กๆ ในชนบท ในทุกมุมบนโลก ดึงดูดพวกเขาเข้ามาสู่ชุมชนของพระองค์ ชุมชนแห่งพระนามอันยิ่งใหญ่ที่สุด พวกท่านไม่เคยหันไปจากความคิดและการอธิษฐานของเรา และเราจะยังคงอ่อนวอนต่อพระผู้ทรงอนุภาพต่อไปเพื่อขอให้ทรงเสริมกำลังให้กับพวกท่านด้วยความโปรดปรานอันน่าพิศวงของพระองค์

(ลงนาม) สภายุติธรรมแห่งสากล